



**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19**

-----

Ngày 17/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/9/2021 đến nay). Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Long Biên-Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Thời gian qua công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch; đến nay, mức độ nguy cơ chung của toàn tỉnh cơ bản ở mức “bình thường mới”, phấn đấu tiến tới cả tỉnh là vùng xanh vào cuối tháng 9/2021; tuy nhiên, một số ổ dịch mới trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Phước và Ninh Sơn có dấu hiệu phức tạp.

Về một số hạn chế, cần khẩn trương, nhanh chóng khắc phục những hạn chế liên quan đến giám sát, kiểm soát lái xe, phụ xe đường dài vận chuyển hàng hóa; người từ vùng dịch vùng giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về tỉnh; người đã hoàn thành điều trị, cách ly tập trung về cách ly tại nhà, nơi cư trú; một bộ phận người dân thực hiện các biện pháp và chấp hành các quy định phòng, chống dịch không nghiêm; việc xây dựng vùng xanh... Nguyên nhân của hạn chế nổi lên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát phối hợp quản lý chưa chặt chẽ, nhất là vấn đề liên quan đến quản lý lái xe đường dài, xây dựng vùng xanh, hoạt động sản xuất của nhà máy, xí nghiệp; ở một số nơi chính quyền địa phương thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các huyện, thành ủy và các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo phát huy những ưu điểm, đồng



thời khẩn trương, nhanh chóng khắc phục hạn chế, bất cập và lỗ hổng đã được chỉ ra trong công tác phòng, chống dịch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát các nguy cơ bên trong và bên ngoài, trọng tâm tập trung là xử lý nguy cơ bên trong, phân đầu sớm đạt mục tiêu kiểm soát tình hình dịch, tăng cường các biện pháp bảo vệ vùng xanh, giữ vững những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, từng bước nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trong trạng thái “bình thường mới”.

2.1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chuyển dần nhận thức, thống nhất trong xã hội về phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”: phải đảm bảo các quy định 5k và tiêm vắc xin phòng Covid-19; hoạt động sản xuất kinh doanh phải an toàn; người dân vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xây dựng và bảo vệ “vùng xanh”; giảm thiểu ảnh hưởng đến các vấn đề an sinh xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2.2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với Thông báo số 304-TB/TU, ngày 16/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy và báo cáo của Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới. Trong đó lưu ý đối với những “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng”, các địa phương tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, các xã, phường, thị trấn có các ổ dịch cần chủ động triển khai áp dụng ngay các biện pháp phong tỏa, tầm soát tách F0, F1 ra ngoài cộng đồng, thực hiện giãn cách phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15 và tăng cường một số biện pháp để kiểm soát chặt nguy cơ lây nhiễm; phân đầu trong vòng 01 tuần kiểm soát được tình hình, dần chuyển sang trạng thái bình thường mới đảm bảo ổn định, an toàn hơn.

2.3. Về triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, thực hiện đúng đối tượng ưu tiên theo kế hoạch và phù hợp với số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ. Tập trung làm tốt công tác tư tưởng cho người dân an tâm, tin tưởng thực hiện tiêm chủng để được có chứng nhận “thẻ xanh” thuận lợi cho học tập, làm việc khi thực hiện mở cửa đi lại, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.4. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cách ly, đảm bảo yêu cầu cách ly, điều trị. Trong điều trị, tiếp tục nâng cao năng lực, phân đầu giảm tỷ lệ tử vong và số ca chuyển nặng; xây dựng vùng xanh phải nâng cao năng lực y tế cơ sở; lưu ý đối với địa phương thực hiện phong tỏa phải đảm bảo phương án tiêm

vắc xin và cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh ban đầu kịp thời cho người dân trong khu phong tỏa.

2.5. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện rà soát, quan tâm hỗ trợ các trường hợp thật sự khó khăn do ảnh hưởng bởi việc thực hiện phong tỏa, giãn cách phòng, chống dịch.

3. Về kế hoạch đón công dân: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch và Trưởng Ban chỉ đạo quyết định đối với trường hợp đặc biệt (thuộc đối tượng trong kế hoạch); báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

4. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị được phân công phụ trách triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch chặt chẽ, phù hợp, hiệu quả.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; các ban đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung Thông báo này và các văn bản chỉ đạo có liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị về Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận

- Các ban Đảng tỉnh, BCS Đảng, Đảng đoàn;
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Nguyễn Đức Thanh**